

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1052 /BKHĐT-TH
V/v Giải quyết ý kiến, kiến
nghị của cử tri gửi tới kỳ họp
thứ 6, Quốc hội khoá XIII

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014



Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 732/BDN ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ban Dân nguyện đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, trong đó cử tri tỉnh Ninh Thuận có 08 kiến nghị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và trả lời các kiến nghị của cử tri như sau:

Kiến nghị số 1 và số 8:

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể vẫn còn nhiều, sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp, hàng tồn kho còn lớn đã tác động không nhỏ đến việc giải quyết việc làm cho người lao động. Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ có giải pháp hữu hiệu hơn nữa để thu hút đầu tư các dự án lớn, dự án trọng điểm, khuyến khích tạo điều kiện để phát triển các loại hình kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa để thu hút lao động.

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể vẫn còn nhiều, sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp, hàng tồn kho còn lớn đã tác động không nhỏ đến việc giải quyết việc làm cho người lao động. Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ có giải pháp hữu hiệu hơn nữa để thu hút đầu tư các dự án lớn, dự án trọng điểm, khuyến khích tạo điều kiện để phát triển các loại hình kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa để thu hút lao động.

Trả lời:

Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn như cử tri tỉnh Ninh Thuận đã nêu, Chính phủ đã liên tục ban hành các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp

chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó nhấn mạnh các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bên cạnh những giải pháp điều hành của Chính phủ hàng năm, ngày 7/9/2011, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 1231/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2011-2015 nhằm đưa ra định hướng phát triển thống nhất và tổng hợp những nhóm giải pháp, chương trình hành động để hỗ trợ DNNVV cho cả thời kỳ. Kế hoạch đã đưa ra 8 nhóm giải pháp tổng thể: (i) Hoàn thiện khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp; (ii) Hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DNNVV; (iii) Hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới trong các DNNVV; (iv) Phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị cho các DNNVV; (v) Đẩy mạnh hình thành các cụm liên kết, cụm ngành công nghiệp, tăng cường tiếp cận đất đai cho các DNNVV; (vi) Cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và xúc tiến mở rộng thị trường cho DNNVV; (vii) Xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển DNNVV; và (viii) các nhóm giải pháp triển khai Kế hoạch.

Trên cơ sở định hướng của Kế hoạch, đã có 6 Bộ (Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường), Ngân hàng Nhà nước và 52/63 địa phương xây dựng, phê duyệt và triển khai Kế hoạch phát triển DNNVV của ngành, địa phương mình và đã đạt được một số kết quả nhất định như: thành lập Quỹ phát triển DNNVV (Quyết định 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013); triển khai tích cực các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực,...

Tuy nhiên, đánh giá chung của các Bộ, ngành, địa phương cho thấy, một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, chương trình hỗ trợ hiện nay mà Chính phủ đưa ra chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp. Một số Chương trình, chính sách (chương trình đổi mới, nâng cao năng lực khoa học, công nghệ cho doanh nghiệp, quy chế bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP,...) triển khai còn chậm, hoặc chưa có hướng dẫn cụ thể khiến doanh nghiệp khó tiếp cận. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung dồn đốc đẩy nhanh quá trình triển khai các giải pháp tháo gỡ cũng như các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là Kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn

2011-2015 để doanh nghiệp được tiếp cận, hỗ trợ một cách kịp thời trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay.

Kiến nghị số 2 và số 3:

Hiện nay phía tư vấn JICA đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Dự án phát triển các vùng ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với Tư vấn JICA chuẩn bị danh mục các dự án ưu tiên thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi và hỗ trợ phát triển hạ tầng vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân số 2 do Nhật Bản hỗ trợ. Cử tri kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, phê duyệt danh mục Dự án phát triển các vùng ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản do JICA tài trợ để Dự án sớm được triển khai.

Cử tri kiến nghị Chính phủ bổ sung Chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cấp bách phục vụ nhà máy điện hạt nhân vào Chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với mức vốn hỗ trợ hàng năm bằng hoặc cao hơn mức vốn hỗ trợ của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng, nhằm giúp tỉnh có điều kiện đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, đề phòng chống thiên tai đang có nhu cầu rất bức xúc hiện nay của tỉnh.

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận đã được Quốc hội thông qua về mặt chủ trương, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhà máy điện hạt nhân là cần thiết. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011-2015, Chính phủ không có chủ trương điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ nhà máy điện hạt nhân của tỉnh Ninh Thuận trong quá trình xây dựng kế hoạch hàng năm của địa phương. Về việc ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản do JICA tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận đề xuất của tỉnh Ninh Thuận và sẽ phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan và nhà tài trợ để trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Kiến nghị số 4 và số 5:

Cử tri cho rằng, hiện nay việc phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như chợ đầu mối, chợ trung tâm và chợ dân sinh còn

bất cập. Đề nghị các Bộ ngành Trung ương khi phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các tỉnh, cần nghiên cứu tách nguồn vốn xây dựng hạ tầng chợ địa phương thành một hạng mục riêng để các địa phương có cơ sở bố trí vốn thực hiện quy hoạch phát triển chợ. Đồng thời, cần nghiên cứu đưa nội dung đầu tư hạ tầng chợ vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nằm giáp ranh với huyện Ninh Hải - địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và là xã có nhiều người dân tộc Chăm sinh sống. Trước đây thuộc huyện Ninh Hải nhưng sau khi thị xã Phan Rang - Tháp Chàm được tái lập ngày 01/4/1982, xã Thành Hải được điều chỉnh ranh giới hành chính và thuộc thị xã Phan Rang - Tháp Chàm (nay là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). Xã Thành Hải vẫn là một xã khó khăn, nhưng thuộc địa bàn thành phố, nơi đây có Cụm công nghiệp Thành Hải, nên các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp này không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ, nên việc thu hút các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp nêu trên hiện rất khó khăn. Để tạo điều kiện giúp tỉnh khuyến khích thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Thành Hải, cử tri kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, xem xét ban hành cơ chế đặc thù cho xã Thành Hải được hưởng các ưu đãi đầu tư như địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn như huyện Ninh Hải liền kề.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì soạn thảo Nghị định về Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư để áp dụng thống nhất ưu đãi đầu tư quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

Trong quá trình soạn thảo Nghị định nêu trên, Bộ ta đã lấy ý kiến một số Bộ, ngành về việc bổ sung xã Thành Hải vào Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Hiện nay, Bộ Công Thương, Ủy ban dân tộc và Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã thống nhất về chủ trương bổ sung xã Thành Hải vào Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư. Theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, xã Thành Hải được công nhận là xã khu vực I thuộc vùng dân tộc và miền núi. Căn cứ các ý kiến nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ xem xét quyết định bổ sung xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.

Bên cạnh đó, Ban soạn thảo Nghị định cũng nhận được ý kiến của Bộ Công Thương về việc bổ sung lĩnh vực “đầu tư chợ để tiêu thụ hàng nông, lâm, thủy, hải sản, sản phẩm các làng nghề và hàng tiêu dung của địa phương” thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Chính phủ về việc bổ sung lĩnh vực đầu tư nêu trên vào dự thảo Nghị định Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.

Kiến nghị 6:

Tuyến đường ven biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Ninh Thuận. Trong 08 dự án thành phần, có 05 dự án được bố trí tương đối đủ vốn, 03 dự án còn lại là: đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ, cầu An Đông và đường Mũi Dinh - Cà Ná mới chỉ bố trí được 936,48/2.855,29 tỷ đồng, số kinh phí còn thiếu 1.918,81 tỷ đồng chưa xác định được nguồn vốn nên rất khó khăn trong việc hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Cù tri kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, ưu tiên xem xét bổ sung nguồn vốn dự phòng Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 hoặc nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ phát hành thêm giai đoạn 2012-2015 để giúp tỉnh có điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường ven biển theo kế hoạch, kịp thời phục vụ xây dựng 02 nhà máy điện hạt nhân và tạo cú hích thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 10407/BKHĐT-TH ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc thông báo bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho các địa phương để tiếp tục thực hiện các dự án đang được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ còn thiếu vốn, theo đó tổng số vốn dự kiến của tỉnh Ninh Thuận là 950 tỷ đồng để bổ sung các tuyến đường ven biển (trong đó có 03 dự án: Đường Vĩnh Hy - Ninh Chữ; Đường Mũi Dinh - Cà Ná và Cầu An Đông).

Kiến nghị 7:

Cù tri phản ánh: Dự án hồ chứa nước Đa May có tổng mức đầu tư được duyệt 452,6 tỷ đồng, mục tiêu dự án hỗ trợ nguồn nước cho nông, lâm nghiệp phục vụ Vườn Quốc gia Phước Bình, phục vụ nước sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nằm trong vùng khô hạn nhất cả nước; Dự án hồ chứa nước Sông Than có tổng mức đầu tư được duyệt 761,5 tỷ đồng, đây là dự án đa mục tiêu, trong đó có nhiệm vụ cung cấp nước cho nhà máy điện hạt nhân số 2, đồng thời tạo nguồn nước bảo đảm tưới ổn định cho 3.000 ha đất canh tác, ngăn lũ vùng hạ

lưu, cấp nước sinh hoạt cho hơn 20 ngàn người dân vùng dự án, kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, đến nay cả hai dự án trên chưa được bố trí vốn. Cử tri kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, xem xét bổ sung 02 dự án hồ sinh thái Đa May và hồ chứa nước Sông Than vào danh mục đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phát hành thêm giai đoạn 2012-2015 để tỉnh triển khai thực hiện dự án.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 10407/BKHĐT-TH ngày 27 tháng 12 năm 2013 về việc thông báo bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho các địa phương để tiếp tục thực hiện các dự án đang được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 còn thiếu vốn, Quốc hội chủ trương không mở mới các danh mục. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ cho dự án khi có chủ trương phát hành mới vốn trái phiếu Chính phủ. Riêng đối với dự án Hồ sinh thái Đa May, dự án đã được đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu cho Chương trình Hỗ trợ dự án cấp bách theo ý kiến Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước năm 2012 là 23 tỷ đồng. Tuy nhiên do ngân sách Trung ương khó khăn, dự án phải tạm đình, giãn tiến độ. Dự án sẽ tiếp tục thực hiện khi ngân sách Trung ương có điều kiện về nguồn vốn.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, kính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận để trả lời cử tri được rõ. / M

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ nhiệm VPQH;
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Các Vụ: KTĐPLT, KTĐN, KTCN, PC, KTN;
- Cục PTDN;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.

A₁₄

